

อีเว้นท์ ป๊อป ปรับสู่สถานการณ์โควิด 19 ออกฟีเจอร์ใหม่ “Online Event”



กรุงเทพ-มีนาคม 2563 – สถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มตลาดงานอีเว้นท์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามมาตรการของภาครัฐ บริษัทอีเว้นท์ ป๊อป จำกัด เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้ามาช่วยจัดการให้ข้ามผ่านสถานการณ์

ที่ยากลำบากนี้ได้ด้วยการนำเสนอโซลูชันการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้จัดงานสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติ แม้ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่ยากออกนอกบ้าน

โดยทางอีเว้นท์ ป๊อป ได้เปิดตัว ฟีเจอร์ใหม่ “Online Event” ซึ่งถือเป็นโอกาสและช่องทางใหม่ให้กับ ออร์แกนไนเซอร์ แปรนต์สินค้า และ องค์กรที่สนใจจัดงานอีเว้นท์ โดยอีเว้นท์ ป๊อป ยินดีช่วยเหลือ สนับสนุน และ ยังคงเปิดดำเนินการในรูปแบบการจัดงานอีเว้นท์แบบออนไลน์

ด้วยความร่วมมือ กับ พาร์ทเนอร์อย่าง Pro Plugin FrogLive และ LiveTube ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำการถ่ายทอดสดออนไลน์ในประเทศไทย จึงถือเป็นครั้งสำคัญที่มีการปรับกลยุทธ์ใหม่มาช่วยให้ผู้จัดงานสามารถจัดงานผ่านเทคโนโลยีออนไลน์และไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ อีเว้นท์ ป๊อป ยังจะมีการร่วมมือกับ True Digital Park, Thailand eSports Arena และ บริษัทแนวร่วมอื่น ๆ กับสตูดิโอมืออาชีพ ที่มีอุปกรณ์อย่างครบครันที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดสด

อีเวนต์ ป๊อป ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้จัดงานอีเวนต์หลากหลายประเภทมากกว่า 8,000 อีเวนต์ โดยผู้จัดงานสามารถเปิดและสร้างอีเวนต์ ได้ผ่าน www.eventpop.me เช่น คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อให้ความรู้ งานสัมมนาและเวิร์คช็อปออนไลน์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ, การทำไลฟ์สตรีมมิ่งเกมส์, เพลง, ขายสินค้า หรือการออกกำลังกายแบบออนไลน์ นอกจากนี้อีเวนต์ ป๊อปยังสนับสนุนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและมีคอนเทนต์ที่อยากนำเสนอให้มาสร้างอีเวนต์ออนไลน์บนอีเวนต์ ป๊อป ได้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนหลังบ้าน อีเวนต์ ป๊อป มีระบบการซื้อขายบัตรที่มีประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลคนเข้างาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานอย่างง่ายดายและครบครัน อีกทั้งมีระบบให้ความช่วยเหลือในการชำระเงินของลูกค้า การเก็บข้อมูลลงทะเบียนและตรวจสอบผู้เข้าชมอีเวนต์ได้อย่างแม่นยำ โดยผู้เข้างานจะสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ที่ได้ผ่านลิงค์ ที่ได้รับหลังการชำระเงินและจะได้รับการแจ้งเตือนทุกข่าวสาร หากผู้จัดมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดงาน

ดังนั้น Online Event ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญและช่องทางการขายใหม่ ในสถานการณ์นี้ เพื่อช่วยผู้จัดงานให้มีรายได้ และสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์งานดี ๆ ให้กับผู้เข้างานอย่างต่อเนื่อง และสำหรับแบรนด์สินค้า, เจ้าของกิจการ, หรือ บุคคลทั่วไปก็จะสามารถจัดงานอีเวนต์เปรียบเสมือนจริงได้ผ่านช่องทางเทคโนโลยี ตอบเพื่อโจทย์แก้ปัญหสถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงนี้อย่างดีที่สุด

หากสนใจจัดงานผ่านทางออนไลน์ (Online Event) สามารถติดต่อได้ที่อีเมล sales@eventpop.me หรือ Call Center เบอร์ 0625932224 กด 2